

คู่มือสำหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

งานที่ให้บริการ	การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ขอบเขตการให้บริการ	
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๕๙ ๙๘๗๗ เว็บไซต์ http://www.borsaen.go.th	วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

กฎหมายที่ให้อำนาจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ๓. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้ว ๔. เป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น) ๕. เป็นผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน แต่ยังไม่ได้นำเงินการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ๖. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ			
ที่	ขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	๕ นาที	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอรับการสงเคราะห์และเอกสารหลักฐานประกอบ	๑๐ นาที	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
๓	ออกไปรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคำลงทะเบียน ให้ผู้ลงทะเบียน หรือผู้รับมอบอำนาจ	๑๐ นาที	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

ระยะเวลาดำเนินการ			
๒๕ นาที			
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ			
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้			
ที่	เอกสารหลักฐาน	จำนวน (ชุด)	หมายเหตุ
๑	บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย	๑	ฉบับจริง
๒	ทะเบียนบ้าน	๑	ฉบับจริง
๓	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	๑	ฉบับจริง
๔	หนังสือมอบอำนาจ	๑	ฉบับจริง (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
๕	บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ของผู้รับมอบอำนาจ	๑	ฉบับจริง (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)
๖	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ	๑	ฉบับจริง (กรณีที่กำหนดให้เข้าบัญชีของผู้รับมอบอำนาจ)

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

การรับเรื่องร้องเรียน

หากพบปัญหา หรือข้อสงสัยในการบริการ สามารถติดต่อ หรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้

๑. เขียนคำร้องทั่วไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
๒. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๕๙ ๙๘๗๗
๓. เว็บไซต์ <http://www.borsaen.go.th>
๔. อีเมลล์ borseanlocal@gmail.com